



บัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

RATTANAKOSIN
RMUTR

SMART Entrepreneur University
มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ



ปริญญาศิลปดุष्ฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (หัตถศิลป์)

นายวรวิญญ์ หิรัญมาศ เกิดวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ อายุ ๓๐ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปกรรมบัณฑิต (เครื่องรัก) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (วิทยาเขตเพาะช่าง) ปัจจุบันท่านเป็นข้าราชการเกษียณ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเพาะช่างและทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ผลงานด้านวิชาการ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานด้านหัตถศิลป์ (หัตถ์) เป็นอย่างดี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการวิชาการจัดทำสารานุกรมหัตถศิลป์ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ได้รับมอบให้เขียนลายรดน้ำบานประตูหน้าต่าง วัดเบญจมบพิตร เขียนลายรดน้ำบานหน้าต่าง หอศาสตรคมในพระบรมมหาราชวัง พระอุโบสถวัดราชบพิธ และพระอุโบสถวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม เป็นต้น ได้จัดแสดงหัตถ์แบบถาวร จำนวน ๑๐๘ หัตถ์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA และบ้านพิพิธภัณฑ์เสริมคุณ คุณาวงศ์ รวมทั้งการไปเผยแพร่ผลงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศบราซิล ประเทศอิตาลี ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศอิสราเอล ประเทศเยอรมัน ประเทศสเปน ประเทศโปรตุเกส ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ้) ประเทศญี่ปุ่น และได้รับงานเปิดทองพระพุทธรูปในวัดพุทธหลายแห่งในประเทศอินโดนีเซีย

ผลงานด้านสังคม ท่านได้ถวายงานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระราชวังดุสิต ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปาชีพฯ ประจำปีให้แก่นักเรียนวิทยาลัยในวัง และยังทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูช่างให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาจัดทำหนังสือ “โชน” สมบัติศิลป์แผ่นดินไทย กลุ่มบริษัทยูคอม จำกัด (มหาชน) จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากความรู้และประสบการณ์จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทำให้ได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจ อาทิ รางวัลช่างยอดเยี่ยมในงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รางวัลครูศิลป์ของแผ่นดิน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพพระหว่างประเทศ เป็นต้น

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ท่านรับเชิญเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างประจำปีของวิทยาลัยเพาะช่าง รวมถึงเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมในกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดปูนปั้นแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน และกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลสมเด็จพระยานริศรา นุวัตินวงศ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ท่านได้ใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติตลอดมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปดุष्ฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (หัตถศิลป์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประติมากรรม)



นายทวี อิ่มอารมณ เกิดวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ อายุ ๕๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนโฆสิตสโมสร (โรงเรียนวัดระฆัง) และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองแขม ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงหล่อพระพุทธรูป อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ และมีประสบการณ์ด้านการหล่อพระพุทธรูปเป็นอย่างดีเยี่ยม ภายหลังที่ต้องลาออกจากโรงเรียนช่วงมัธยมศึกษาเพื่อร่วมทำงานที่โรงหล่อของบิดา ฝึกการถอดพิมพ์ที่ต้องลองผิดลองถูกจนค้นพบวิธีการที่ไม่ใช่แค่การถอดพิมพ์ได้ดีแต่ต้องเก่งกว่าคนอื่นด้วย หลังจากที่ฝึกหัดจนชำนาญจึงมีหน้าที่ฝึกหัดคนงานที่เข้ามาใหม่ให้เป็นลูกมือไปก่อนจนทำงานเป็น ต่อมาคนงานปั้นพระที่บิดาจ้างรับเงินแล้วไม่มาทำงาน บิดาจึงให้ปั้นพระพุทธรูปแทน พระองค์แรกที่ปั้น คือ หลวงพ่อพระพุทธรุโสธร มีขนาดหน้าตัก ๖๐ นิ้ว ปัจจุบันประดิษฐานที่วัดเขาค้อ (วัดเทพประทาน) อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จากนั้นจึงได้สืบสานงานโรงหล่อของบิดา ปัจจุบันได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นสถานที่ส่งเสริมการปั้นพระพุทธรูปแห่งประเทศไทย มีนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีแล้วมาเรียนเน้นอาชีพงานปั้นพระพุทธรูปและเทวรูป และงานเทคนิคอื่น ๆ ยังได้มีการเผยแพร่วิดีโองานปั้นผ่าน Facebook สอนให้แก่บุคคลทั่วไป อาทิ งานปั้นพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ปั้นพระโดยการแต่งพิมพ์ที่ถอดจากดินและนำมาเข้าซีพี้ง เทคนิคการปั้นพระพุทธรุะแสงเหนือ เทคนิคการปั้นท้าวพรนิมิตวสวัตดีมาราธิราชบรมนาถโพธิสัตว์ (ปางประทานพรทรงเครื่อง) เป็นต้น

ผลงานด้านสังคม นอกจากทำงานที่โรงหล่อของตนแล้ว ยังเข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปที่สำคัญ ๆ อาทิ พิธีเททองหล่อพระพุทธรุพระรัตนไตรธรรมโกลีซ ในโครงการจัดสร้างพระเพื่อเฉลิมฉลองและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ซึ่ง สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม งานสร้างหัวใจหลวงพ่พระพุทธรุโสธร อัญเชิญประดิษฐานไว้ในอกหลวงพ่พระพุทธรุโสธร ณ วัดศรีชมพู บ้านห้วยหว้า จังหวัดชัยภูมิ และสร้างพระพุทธรุศรีรัตนสุวรรณะโมลี (พระเจ้าใหญ่เกตุคำ) พุทธศิลป์ล้านช้างขนาดหน้าตัก ๗๗ นิ้ว ปฏิมาจากสยามสุปากเซ ณ วัดดอนพัด แขวงจำปาสัก ส.ป.ป.ลาว ฯลฯ นอกจากนั้นยังสร้างและแจกจีเลข ๙ มงคล เพื่อระลึกถึงรัชกาลที่ ๙ หลังการเสด็จสวรรคต ๑๐๐ วัน

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากที่นักศึกษาเรียนในสาขาวิชาเรียน และรับนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างมาฝึกงานที่โรงหล่อ โดยให้ความรู้เชิงทักษะทำให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ได้ใช้ความอดุสาหะฝึกฝนด้วยตนเองจนมีความรู้ มีความมุ่งมั่น มาตลอด ได้ใช้ความสามารถในการให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประติมากรรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)

นายประมาธ ณ พัทลุง เกิดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ อายุ ๖๕ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทนาราเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์จำกัด

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากการจัดตั้งบริษัทนาราเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับสระว่ายน้ำแบบครบวงจร ได้นำเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ในกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบำบัดน้ำในสระว่ายน้ำ ได้แก่ ถังกรอง Quad D.E. ไล์กรองชนิดพับจับ ป้อนน้ำวัสดุ Fiberglass ทนสนิมและความเป็นกรดต่าง และระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยเกลือซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่จำเป็นต้องใช้คลอรีนเข้มข้น ๙๐% ที่เป็นกรดแก่ มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนกระเบื้อง ยาแนว และเป็นอันตรายต่อผู้มาใช้บริการ อีกทั้งยังลดการนำเข้าสู่สารเคมีอันตราย สนับสนุนวิถีชีวิตชาวนาเกลือ รวมถึงการประหยัดพลังงานมากขึ้น จนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 : 2015

ผลงานด้านสังคม จากการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองจนประสบความสำเร็จแล้ว ยังให้การสนับสนุนมอบเครื่องกรองน้ำเทคโนโลยีใหม่พร้อมการติดตั้ง สำหรับสระว่ายน้ำที่ประหยัดน้ำในการล้างมากกว่ารุ่นเก่าถึง ๑๐ เท่า ให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓ จังหวัดราชบุรี และที่ชุมชนธนบุรีคอมเพล็กซ์และชุมชนใกล้เคียง กรุงเทพฯ รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง จังหวัดราชบุรี

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดฝึกอบรมเรื่องการใช้สารเคมีสำหรับสระว่ายน้ำให้แก่เจ้าหน้าที่อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับสระว่ายน้ำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมทั้งสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ตลอดจนการให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป